
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar
Ég mótmæli frekari skattlagningu á bifreiðaeigendur, tel að hægt sé að nota fjármuni sem koma úr 
bankasölu , setja mengunarskatt á stóriðju, hækka auðlindagjald á útgerðir sem eiga meira en 5 % af 
kvóta , hækka fjármagnstekjuskatt, það mætti setja 2000 kr sérstakt veggjald á hvern sem leigir 
bílaleigubíl og svo framvegis af nógu er að taka, en nóg komið af skattlagningu á almenna 
bíleigendur
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